

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *6629* /BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

V/v trả lời kiến nghị của cử tri
tỉnh Bạc Liêu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN

Giờ ngày ... *24/8* ..

Kính chuyên: *V. III a. Quang*

Kính gửi:

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu;
- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu xin được trả lời như sau:

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ (Câu số 74)

Hiện nay, giá tôm nguyên liệu quá thấp người nuôi tôm không có lãi. Đề nghị Nhà nước quản lý chặt chẽ giá và chất lượng thức ăn, thuốc trong nuôi trồng thủy sản vì hiện nay giá thuốc, thức ăn tôm quá cao, chất lượng thì không đảm bảo; người dân rất khó phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng. Mặc dù nội dung này cử tri đã phản ánh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời với các giải pháp đã đề ra, nhưng chậm được cải thiện.

TRẢ LỜI:

1. Quản lý chặt chẽ giá thức ăn, thuốc trong nuôi trồng thủy sản

Ngày 14/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, trong đó quy định:

+ Các mặt hàng bình ổn giá gồm có: Phân đạm urê; phân NPK; Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ); Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

+ Các mặt hàng phải kê khai giá: thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

+ Niêm yết giá: Tất cả các cơ sở kinh doanh có quầy giao dịch và bán sản phẩm.

Ngày 28/4/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 56/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật Giá, trong đó đã quy định Cục Quản lý giá là cơ quan tham mưu Bộ Tài chính và Sở Tài chính là cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện bình ổn giá, kê khai giá và niêm yết giá theo Nghị định số 177/2013/NĐ-CP.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Bộ: Bộ Công an, Bộ Tài Chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra 07 cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài có thị phần lớn tại Việt Nam về nguồn gốc nguyên liệu, sản lượng, giá bán, chiết khấu, nghĩa vụ thuế. Kết quả kiểm tra đã báo cáo Thủ tướng chính phủ tại văn bản số 6097/BNN-TCTS ngày 03/8/2015. Báo cáo đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo: (1) Bộ Tài chính thực hiện thanh tra về giá, kê khai giá, thuế của doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản. Rà soát các doanh nghiệp kê khai giá tại Bộ Tài chính, các doanh nghiệp kê khai giá tại địa phương; (2) Bộ Công thương thực hiện kiểm tra, thanh tra về vấn đề cạnh tranh, vấn đề có hay không việc chuyển giá; (3) Ủy ban Nhân dân các tỉnh tăng cường kiểm tra, thanh tra về giá bán, kê khai giá, niêm yết giá, xử lý các hành vi vi phạm về giá và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

2. Quản lý chặt chẽ về chất lượng thức ăn, thuốc trong nuôi trồng thủy sản

Về quản lý thức ăn thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và ban hành Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

Về quản lý thuốc thủy sản thực hiện theo Pháp lệnh Thú y năm 2004, Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Thú y, Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/08/2009 quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thủy sản, Thông tư số 72/2007/QĐ-BNN ngày 06 tháng 8 năm 2007 Ban hành Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y.

Ngày 09/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi. Nghị định đã quy định cụ thể các hành vi vi phạm về chất lượng thức ăn, thuốc thủy sản và hình thức xử lý vi phạm.

Thực hiện các quy định trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai quản lý chất lượng thức ăn, thuốc trong tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, nhập khẩu và phân phối:

- Đối với cơ sở sản xuất thức ăn, ngoài các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phòng kiểm nghiệm, nhân lực... Cơ sở thực hiện kiểm nghiệm, lưu kết quả kiểm nghiệm và lưu mẫu nguyên liệu, sản phẩm xuất xưởng; Thu hồi, xử lý hàng hoá thức ăn chăn nuôi không đảm bảo chất lượng và đền bù thiệt hại gây ra cho người chăn nuôi.

- Đối với cơ sở sản xuất thuốc thủy sản: Các cơ sở phải đủ điều kiện sản xuất theo quy định tại Pháp lệnh Thú y năm 2004, Nghị định 33/2005/NĐ-CP và được Cục Thú y chứng nhận đủ điều kiện theo GMP (thực hành sản xuất tốt).

- Đối với các sản phẩm nhập khẩu: Thức ăn, thuốc thủy sản nhập khẩu phải thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng trước khi thông quan.

- Đối với thức ăn thủy sản, thuốc thủy sản lưu thông trên thị trường: Được kiểm tra về chất lượng và xử lý vi phạm theo quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Để thực hiện tốt các quy định về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (bao gồm cả thức ăn, thuốc thủy sản), năm 2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành kế hoạch thanh tra, đồng thời đã tăng cường chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định số 5026/QĐ-BNN-TTr ngày 21/11/2014); Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định 4078/QĐ-BNN-CB ngày 26 tháng 9 năm 2014).

3. Hoạt động hỗ trợ giúp người nông dân nhận biết và hàng giả, kém chất lượng

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các vật tư dùng trong nuôi trồng thủy sản bằng Danh mục sản phẩm được phép lưu hành. Danh mục các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng. Các Danh mục này được cập nhật thường xuyên đồng thời công bố rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thủy sản.

Để quản lý thông tin nguồn gốc sản phẩm lưu thông trên thị trường, tất cả các đại lý, cơ sở kinh doanh đều phải lưu giữ hồ sơ pháp lý về điều kiện lưu hành của sản phẩm. Vì vậy, người dân nên mua tại các cơ sở kinh doanh, đại lý

có địa chỉ rõ ràng và cố định, khi mua sản phẩm nên yêu cầu người bán hàng cung cấp hồ sơ để kiểm tra xem sản phẩm có được lưu hành hay không.

Hàng năm, Tổng cục Thủy sản và các cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động: đào tạo tập huấn cho người nuôi về sử dụng vật tư trong nuôi trồng thủy sản; xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình phổ biến tuyên truyền cho người nuôi về sử dụng vật tư trong nuôi trồng thủy sản.

Để nâng cao các hoạt động hỗ trợ giúp người dân nhận biết và hàng giả, kèm chất lượng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký kết Chương trình phối hợp số 17-CTPH/HND-MTTQ-BNN&PTNT-BCT ngày 17/7/2014 giữa Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020. Thực hiện chương trình phối hợp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã biên soạn tài liệu hướng dẫn Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh và hướng dẫn người dân nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng. Theo kế hoạch trên, năm 2015 sẽ tổ chức 7 đoàn giám sát thí điểm tại 7 tỉnh: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bạc Liêu, Thanh Hóa, Gia Lai, Quảng Ninh và Hòa Bình. Đối với tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức vào ngày 13 và 14/7/2015.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu để trả lời kiến nghị của cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ Tổng hợp);
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT, TCTS (NTTS). < 10 >

KT. BỘ TRƯỞNG
PHỤ TRƯỞNG

Vũ Văn Tâm